



## CAMP SLOGGETT

สถานที่ในอุดมคติสำหรับทุกสิ่งทุกอย่าง ตั้งแต่การผจญภัยวันหยุดสุดสัปดาห์ในป่า ไปจนถึงการรวมครอบครัวที่น่าจดจำ หรือทริปบริษัทที่ยาวตลอดทั้งสัปดาห์

Camp Sloggett ตั้งอยู่ในอุทยานแห่งรัฐ Koke'e ที่สวยงาม เป็นพื้นที่ชนบทที่เงียบสงบ ซึ่งมีเส้นทางเดินป่า ลำธาร พืชหายาก และสัตว์ป่า บ้านพักถูกสร้างขึ้นในปี 1925 โดย Henry และ Etta Sloggett เพื่อให้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของครอบครัว บุตรธิดาของ Sloggett ได้บริจาคอาคารและให้สิทธิการเช่าซื้อแก่ YWCA Kaua'i ในปี 1938 ในปี 1993 บ้านพักแห่งนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสถานที่ทางประวัติศาสตร์แห่งชาติ

ทางค่ายยังคงเป็นทางเลือกแรกของกลุ่มบุคคลและองค์กรต่างๆ ในท้องถิ่น รัฐ อเมริกาแผ่นดินใหญ่ และนานาชาติ ที่จัดวันหยุดพักผ่อนและกิจกรรมเยาวชนและครอบครัว คริสตจักร โรงเรียน และชุมชนต่างๆ

“เมื่อเร็ว ๆ นี้ฉันได้มาพักที่ Camp Sloggett ในกิจกรรมการทำสมาธิกลุ่ม ฉันอยากจะทำขอบคุณเจ้าหน้าที่ ที่ทำงานที่ค่ายแห่งนี้และคอยดูแลค่ายเป็นอย่างดี ฉันเคยมาเข้าพักที่นี่หลายครั้งในช่วงหลายปีที่ผ่านมา และฉันมีความสุขกับความสวยงามและความสงบที่นั่นเสมอมา”  
- S.M., Kīlauea



# YWCA มีภารกิจ

### YWCA Women's Center (ศูนย์สตรี YWCA)

4410 Hardy St. Līhu'e, HI 96766

### YWCA Admin Office (สำนักงานธุรการ YWCA)

3094 Elua St. Līhu'e, HI 96766

(808) 245-5959 สำนักงาน

**สายด่วน 24 ชั่วโมง:**  
**โทร: (808) 245-6362**



ขจัดการเหยียดเชื้อชาติ  
เพิ่มศักยภาพของผู้หญิง  
**ywca**  
Kaua'i

YWCA Kaua'i อภิศตพเพื่อจัดการเหยียดเชื้อชาติ ส่งเสริมสตรี และส่งเสริมสันติภาพ ความยุติธรรม เสรีภาพ และศักดิ์ศรีสำหรับทุกคน

# ความรุนแรงในครอบครัวและบริการเกี่ยวกับการประทุษร้ายทางเพศ

ฟรีและเป็นความลับ

## สายด่วน 24 ชั่วโมง

สายด่วนที่เป็นความลับที่ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมงทุกวันไม่ว่าวันหยุดของเรา โทร (808) 245-6362 ได้รับการสนับสนุนโดยเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการฝึกอบรมมาโดยเฉพาะ ที่สามารถให้ความช่วยเหลือในการขอรับบริการ YWCA ตลอดจนการแจ้งความ การรักษาพยาบาล ตอบคำถามทั่วไป และการส่งตัวที่เกี่ยวข้องกับความรุนแรงในครอบครัวและการประทุษร้ายทางเพศ ผู้เชี่ยวชาญด้านการแทรกแซงวิกฤตพร้อมให้บริการตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน เพื่อทำการแทรกแซงสนับสนุน และให้คำปรึกษาแบบตัวต่อตัว

## เว็บแชทและบริการสนับสนุนทางข้อความ

การโทรติดต่อสายด่วนสนับสนุนหรือการออกจากบ้านนั้นอาจไม่สามารถทำได้เสมอไป เมื่อคุณถูกการทารุณกรรมสำหรับหลายๆ คนแล้ว การสนทนาออนไลน์อาจให้ความรู้สึกสบายใจมากกว่าการโทรศัพท์หรือการพบปะกับผู้ให้ความช่วยเหลือโดยตรง ไปที่ [ywcakauai.org/chat](http://ywcakauai.org/chat) หรือส่งข้อความไปที่ (808) 245-6362.

พร้อมให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 9 โมงเช้าถึง 10 โมงคืน



## ศูนย์พักพิงสำหรับความรุนแรงในครอบครัว

ศูนย์พักพิงของ YWCA Kaua'i ให้ความปลอดภัยและบริการต่างๆ สำหรับผู้รอดจากภัยคุกคามทุกคน โดยไม่แบ่งแยกเพศหรือรสนิยมทางเพศ บริการเหล่านี้รวมถึงห้องพักและอาหาร การให้คำปรึกษา การให้การสนับสนุนกรณีวิกฤตตลอด 24 ชั่วโมง การสนับสนุนที่พิถีพิถัน และการสนับสนุนสำหรับเด็ก

สถานที่และบริการทั้งหมดที่จัดหาให้โดยศูนย์พักพิงนั้นมีให้บริการฟรีและเป็นความลับ

## คำสั่งห้ามเข้าใกล้และห้ามติดต่อชั่วคราว

มีความช่วยเหลือสำหรับผู้แสวงหาการคุ้มครองทางกฎหมายจากคู่ครองหรือสมาชิกในครอบครัวที่ทำการทารุณกรรม ผู้ให้ความช่วยเหลือ TRO ของเราจะช่วยคุณกรอกข้อมูลและยื่นขอคำสั่งห้าม และให้การสนับสนุนทางด้านอารมณ์และติดตามชั้นศาล

## บริการให้คำปรึกษา

แผลในใจจากการประทุษร้ายทางเพศ/การทารุณกรรมทางเพศ อาจส่งผลกระทบต่อบุคคลและครอบครัวของบุคคลนั้นๆ ได้ พนักงานที่มีคุณสมบัติสูงของเราใช้วิธีการปฏิบัติตามหลักฐานเชิงประจักษ์เพื่อช่วยพัฒนาทักษะที่จำเป็น เพื่อเยียวยาและรักษาความสัมพันธ์ที่ดี



## บริการสนับสนุนเหยื่อและครอบครัวของเหยื่อ

บริการแทรกแซงวิกฤตของ YWCA Kaua'i ให้การสนับสนุนผู้รอดจากภัยคุกคาม ตลอดจนครอบครัวของคนเหล่านั้นตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน บริการสนับสนุนนั้นรวมถึงการให้คำปรึกษาและการสนับสนุนกรณีวิกฤตแบบตัวต่อตัว ก่อน ระหว่าง และหลังการตรวจทางนิติเวช การแจ้งความกับผู้รักษากฎหมาย การให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมาย และการปรากฏตัวในศาล

การรับบริการหรือการตรวจทางนิติเวช (หรือที่เรียกว่าการตรวจการประทุษร้ายทางเพศโดยพยาบาล) นั้นไม่จำเป็นต้องแจ้งความ

## การศึกษาเกี่ยวกับการป้องกัน

YWCA Kaua'i เสนอให้การศึกษานในเรื่องการป้องกันการประทุษร้ายทางเพศแก่โรงเรียนและผู้ให้บริการต่างๆ ทุกที่หลักสูตรตามหลักฐานเชิงประจักษ์นี้มีให้บริการฟรี โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างพื้นที่ที่ปลอดภัยมากขึ้น ลดการตีตรา และป้องกันความรุนแรงทางเพศ ให้การเรียนการสอนที่เหมาะสมกับวัยสำหรับนักเรียนก่อนวัยเรียนจนถึงเกรด 12

นอกจากนี้ยังมีการจัดการฝึกอบรมสำหรับธุรกิจและหน่วยงานต่างๆ และกลุ่มเกี่ยวข้องกับพลวัตของการประทุษร้ายทางเพศอีกด้วย

# บริการผู้กระทำความผิด

## การบำบัดรักษาผู้กระทำความผิดทางเพศ

โครงการบำบัดรักษาผู้กระทำความผิดทางเพศของ YWCA ทำงานกับผู้กระทำความผิดทางเพศที่เป็นผู้ใหญ่และเยาวชนที่มีปัญหาพฤติกรรมทางเพศ ซึ่งได้รับการส่งตัวจากศาล บริการต่างๆ รวมถึง การตรวจประเมินและประเมินผลทางจิตเวช (รวมถึงการทดสอบโพลีกราฟ) การให้คำปรึกษารายบุคคล ครอบครัว และแบบกลุ่ม และการส่งตัวเพื่อรับการรักษาเพิ่มเติม

## ทางเลือกแทนความรุนแรง

เป็นโครงการแทรกแซงผู้กระทำความผิดที่มีเป้าหมายที่จะคุ้มครองให้เหยื่อปลอดภัย และเป็นช่องทางให้ผู้ที่ทำการทารุณกรรมสามารถเริ่มต้นเส้นทางของการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทารุณกรรมของคุณได้อย่างแท้จริง

# โปรแกรมอื่นๆ

## ความยุติธรรมทางสังคม

เรามีความมุ่งมั่นด้านความยุติธรรมทางสังคมและทางเชื้อชาติอยู่ในระดับแนวหน้าของงานของเรามาเป็นเวลานานกว่า 100 ปี ในวันนี้ เรานำเสนอโปรแกรมสร้างความเท่าเทียมทางเชื้อชาติและความยุติธรรมทางสังคมหลายโปรแกรม โปรดเยี่ยมชม [ywcakauai.org](http://ywcakauai.org) เพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรณรงค์ที่ดำเนินอยู่ และกิจกรรมที่ใกล้จะมาถึง

## ทางเลือกที่ดีด้านการเงิน

โครงการเสริมความแข็งแกร่งทางการเงินของ YWCA Kaua'i ได้จัดเวิร์คช็อปให้ความรู้ทางการเงินฟรี รวมถึงการฝึกสอนแบบตัวต่อตัว, รวมถึงการแก้ไขปัญหาเครดิต, การจัดทำงบประมาณ, การลงทุน 101, และมหาวิทยาลัย YWCA เยี่ยมชม [healthymoneychoices.org](http://healthymoneychoices.org) เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับชั้นเรียนที่ใกล้จะจัดขึ้น